

Số: 1954/ĐB-STTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

Diễn thông tin từ ngày 03/8 - 04/8/2020

1. Thông tin hoạt động của lãnh đạo Thành phố

- Sáng 04/8, Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý; đại biểu một số sở, ban, ngành, quận, huyện, các thành viên Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải là đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu. Đồng thời đề nghị, các cấp ủy Đảng trong khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới... Riêng Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối hoạt động của các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, cần chỉ đạo thực hiện dứt điểm các giải pháp thay đổi căn bản thứ bậc của Hà Nội đối với các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là chỉ số SIPAS, PAPI... góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp đối với chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố khóa XII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. *Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu (Hà Nội mới, 04/8); Chùm ảnh: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII (Kinh tế và Đô thị, 04/8); Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (Hà Nội mới, 04/8); Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Thay đổi căn bản thứ bậc của Hà Nội về chỉ số PAPI, SIPAS (An ninh Thủ đô, 04/8).*

- Ngày 04/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra phiên chính thức. Phó Bí thư Thành ủy Đào

Dức Toàn tham dự và chỉ đạo Đại hội. *Phát triển quận Hai Bà Trưng theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại (Hà Nội mới, 04/8).*

- Chiều 04/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng đã đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Long Biên sáng cùng ngày khiến 3 người chết, 1 người nằm viện cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, thăm hỏi nạn nhân duy nhất còn sống sót trong chiếc ô tô 4 chỗ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo bệnh viện tập trung tích cực cứu chữa cho bệnh nhân. Các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), theo đúng quy định của pháp luật. *Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội viếng, thăm hỏi các nạn nhân vụ xe container đè bẹp ô tô con (Pháp luật và Xã hội, 04/8); Lãnh đạo thành phố thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 5 (Hà Nội mới, 04/8).*

2. Thông tin công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố

- Chiều 03/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tuyến với các quận, huyện, thị xã. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Báo cáo việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, toàn Thành phố có khoảng 80.000 thí sinh dự thi tại 143 điểm thi. Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở tiến hành thành lập 2 phòng thi dự phòng và bổ sung cán bộ coi thi tại các điểm thi dành cho các đối tượng F2 và thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Ngoài ra, Sở cũng thành lập điểm thi tại khu cách ly tập trung, các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn, Sở Y tế và Sở GD-ĐT đã hoàn chỉnh nội dung hướng dẫn theo chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban.

Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến ngày 03/8, toàn Thành phố ghi nhận 88.289 người đi về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay. Thành phố đã tổ chức xét nghiệm nhanh cho 70.689 trường hợp, tiến hành xét nghiệm PCR cho 508 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính. Đối với hai bệnh nhân được phát hiện gần đây, Thành phố đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực ở của bệnh nhân, đồng thời rà soát được 130 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh, đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, dù Hà Nội đang được đánh giá ở nguy cơ thấp nhưng thực tế nhiều trường hợp khi cách ly, xét nghiệm PCR trong ngày thứ 2,3 đều âm tính nhưng đến ngày 11,12 lại dương tính, có người đến ngày thứ 13 xét nghiệm dương tính. Vì vậy có khả năng còn người bị nhiễm nhưng chưa có triệu chứng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên tinh thần không chủ quan, không lơ là nhưng không lo lắng, bảo đảm thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng dịch vừa thực hiện ổn định, phát triển kinh tế. Các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền người dân đi từ vùng có dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam phải tự so sánh, đối chiếu lịch trình, khai báo y tế để được xét nghiệm; nếu có biểu hiện sốt, ho phải báo ngay cho cơ sở y tế. Những

người đi từ vùng dịch về và có tiếp xúc gần với bệnh nhân thì được coi là F1, thực hiện xét nghiệm PCR và cách ly kịp thời.

Về ca nhiễm mới ở Hà Nam, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu, CDC Hà Nội khẩn trương làm rõ thông tin ca nhiễm trên, sau khi truy vết được biết bệnh nhân có đi xe của nhà xe Kim Chi đã về đỗ tại bến xe Nước Ngầm... để phối hợp với các đơn vị tiến hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. *Hà Nội sẽ có điểm thi dành riêng cho thí sinh tại khu cách ly tập trung (VOV, 03/8); Hà Nội: Hơn 70 nghìn trường hợp âm tính, chưa thể yên tâm (Nhân dân, 03/8); Truy vết liên quan đến bệnh nhân ở Hà Nam đi xe về đỗ tại bến Nước Ngầm (VOV, 03/8); Hà Nội khả năng còn người nhiễm Covid-19 nhưng không có triệu chứng (VietNamNet, 03/8); Khẩn trương xác minh ô tô chở bệnh nhân Covid-19 đỗ ở bến xe Nước Ngầm, Hà Nội (Tin tức, 03/8); Chủ tịch Hà Nội: Khả năng còn người nhiễm Covid-19 nhưng chưa có triệu chứng (VTC News, 03/8); Hà Nội vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (Hà Nội mới, 03/8).*

- Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 04/8 đến hết ngày 06/8, các trường mầm non trên địa bàn Thành phố tổ chức tuyển sinh trẻ 5 tuổi năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến. Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến <http://tsdaucap.hanoi.gov.vn> và thực hiện các bước theo hướng dẫn. *Hà Nội tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non từ ngày 04/8 (Hà Nội mới, 03/8).*

- Khoảng 9h30 ngày 02/8, tổ công tác của công an xã Kim Chung, huyện Đông Anh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại đường Kim Chung, Đội 7, thôn Bàu do N.Đ.C (SN 1985; trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 24.000 chiếc khẩu trang y tế không có nhãn mác, không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9 để xử lý theo quy định. *Phát hiện 24.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc (An ninh Thủ đô, 04/8).*

3. Các thông tin đáng lưu ý do báo chí phản ánh

- UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020” bằng hình thức thi trắc nghiệm trên internet. Thời gian triển khai thực hiện chương trình từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020. *Đẩy mạnh truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020” (Pháp luật và Xã hội, 04/8).*

- Văn phòng UBND Thành phố thông tin, UBND Thành phố đã ban hành văn bản để chỉ đạo một số nội dung công việc liên quan việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) của Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2 và Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường. Theo văn bản, UBND Thành phố cho phép UBND huyện Sóc Sơn được áp dụng một số cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ để lập, phê duyệt phương án theo thẩm quyền. Cụ thể, UBND Huyện được phép thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, có đủ năng lực lập thiết kế, dự toán đối với những công trình không

dù tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo Điều 11 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố... *Cho phép áp dụng một số cơ chế để giải phóng mặt bằng khu bãi rác Sóc Sơn (Hà Nội mới, 04/8).*

- Sở Giao thông Vận tải có văn bản tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư dự án mở rộng bến thủy nội địa tại cảng Khuyến Lương, đồng tình với chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư mở rộng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông địa bàn Thành phố theo quy hoạch, trong đó có hệ thống cảng thủy nội địa. Cảng sẽ được mở rộng thêm 8ha (diện tích cảng hiện nay khoảng 9,9ha) với quy mô bổ sung 3 bến; công suất thiết kế khu cảng mở rộng 1,2-1,5 triệu tấn/năm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 513,2 tỷ đồng, theo hình thức xã hội hóa. *Hà Nội: Xã hội hóa đầu tư mở rộng cảng Khuyến Lương (Hà Nội mới, 04/8).*

- Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" liên quan đến vụ việc 4 người tử vong khi rơi từ thang treo công trình trên đường Nguyễn Công Trứ. Được biết, công trình trên do công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và phát triển làm chủ đầu tư. *Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người tử vong tại đường Nguyễn Công Trứ (PhapluatPlus, 04/8).*

- Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong ở phòng khám tư có địa chỉ số 15 phố Mai Dịch (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, sáng 4/8, UBND quận Cầu Giấy đã có báo cáo chi tiết về sự việc. Theo báo cáo, nạn nhân tử vong là chị Đặng Thị Minh H (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm). Bác sỹ Nguyễn Ngọc Châm, Chủ phòng khám chuyên khoa phụ sản, người trực tiếp thăm khám cho nạn nhân khai, bệnh nhân được đưa đến phòng khám lúc 13h30 chiều 03/8 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được. Khi khám bác sỹ thấy huyết áp 90/60 mmHg, chảy máu âm đạo, đau bụng dưới nhiều. Bác sỹ Châm thăm khám và tiêm thuốc truyền dịch, bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu nhiều, xuất hiện triệu chứng khó thở. Bác sỹ ngay sau đó đã gọi Trung tâm cấp cứu 115 đến. Khoảng 15h13, Trung tâm cấp cứu 115 có mặt, tiến hành cấp cứu, sau đó xác định bệnh nhân đã tử vong và lập biên bản ngoại viện hồi 15g55. Sau đó tử thi được đem về trung tâm pháp y để để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. *Một phụ nữ tử vong tại phòng khám phụ sản ở Hà Nội (Công lý, 03/8); Quận Cầu Giấy thông tin về người phụ nữ tử vong ở phòng khám tư (Pháp luật và Xã hội, 04/8).*

4. Thông tin đề nghị các cơ quan của Thành phố trả lời

Vào khoảng 8 giờ, ngày 04/8, tại công trình xây dựng trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trên phố Hàng Vôi (Hoàn Kiếm) đã xảy ra vụ tai nạn khiến xe ô tô đang đi trên đường bị đâm thủng, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo người dân sống tại khu vực, vào thời điểm trên, bất ngờ nghe tiếng động mạnh, người dân phát hiện một thanh sắt dài khoảng 2m đâm thủng nóc xe ô tô 7 chỗ đang đi trên đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ

việc. Được biết, đây là lần thứ 2 đơn vị thi công công trình xây dựng trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để rơi đồ từ công trình xây dựng xuống đường. *Hà Nội: Thanh sắt dài 2m rơi xuống đâm thủng nóc ô tô 7 chỗ (VietnamPlus, 04/8).*

Căn cứ nội dung báo chí phản ánh, đề nghị cơ quan chức năng liên quan của Thành phố trả lời thông tin báo chí theo quy định. /

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các đ/c trong Thường vụ Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã;
- Người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, BCXBTT, TTGDCNTT&TT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Mai Hương